



ที่ ลบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗/๖๒

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง “นักโภชนาการ” เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดลพบุรีได้แจ้งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ กำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต. ได้มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวโดยกำหนดให้มีตำแหน่งนักโภชนาการ สายงานโภชนาการ ประเภทวิชาการ ไว้ด้วย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าภาวะการขาดโภชนาการหรือ ภาวะทุโภชนาการ กระทบต่อภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชน และประชาชน ซึ่งการกำหนดให้มีตำแหน่ง “นักโภชนาการ” มาทำหน้าที่ดูแลคุณค่าด้านโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการเป็น รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทาง โภชนาการให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น เป็นอีกช่องทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดภาวะทางโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในระยะยาว จังหวัดลพบุรีจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการภายใต้แนวทาง ตามหนังสือสั่งการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ ขอให้อำเภอส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแล ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแล พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๓๖๗๗-๐๒๒๕-๖ ต่อ ๑๓